

Bakit Pinapatay ang mga Tumatalikod sa Islam?

Ang pananampalataya ay isang relasyon sa pagitan ng tao at ng Diyos. Kung nais niyang putulin ito, nasa Diyos ang kapangyarihan. Ngunit kapag ipinaalam niya ito sa publiko at ginamit ito bilang dahilan upang labanan ang Islam, sirain ang imahe nito, at magkanulo, ang pagpatay sa kanya ay lohikal na hakbang ng batas ng digmaan. Ito ay hindi pinagtatalunan.

Ang pangunahing problema sa maling akala tungkol sa parusa sa mga tumatalikod ay ang pag-aakalang lahat ng relihiyon ay tama. Ang paniniwala sa Diyos at pagsamba sa Kanya lamang, at ang pag-alam na Siya ay walang kapintasan, ay hindi maitutulad sa hindi paniniwala sa Kanya o paniniwala na Siya ay nagkatawang-tao o may anak, na malayo sa katotohanan. Ang maling akalang ito ay bunga ng paniniwalang maaaring tama lahat ng relihiyon, na hindi tama sa lohika. Malinaw na ang pananampalataya ay taliwas sa ateismo at kawalang-paniniwala.

Sa kabila ng lahat, ang mga tumalikod sa tunay na relihiyon ay hindi papatayin hangga't hindi nila ito ipinapahayag at ginagamit laban sa Islam. Alam nila ito, ngunit gusto nilang payagan sila ng komunidad ng mga Muslim na maghasik ng pang-iinsulto sa Diyos at sa Kanyang Propeta nang walang kaparusahan, at hikayatin ang iba na tumalikod. Ito ay hindi pinapayagan kahit ng mga hari sa kanilang mga teritoryo, lalo na ng Hari ng mga Hari, ang Tagapaglikha ng lahat.

Iniiisip din ng iba na ang Muslim na gumawa ng kawalang-paniniwala ay agad papatayin, ngunit ang totoo, may mga dahilan na maaaring magligtas sa kanya sa parusa, tulad ng kamangmangan, maling akala, pamimilit, at pagkakamali. Kaya't karamihan sa mga iskolar ay nagmumungkahi na bigyan ng pagkakataong magsisi ang tumalikod, maliban na lamang kung siya ay isang lumalaban sa relihiyon. [156] Ibnu Qudamah Al Mughni

Ang mga Muslim ay itinuturing ang mga mapagkunwari bilang mga Muslim at binibigyan sila ng lahat ng karapatan ng mga Muslim, kahit na alam ng Propeta ang kanilang mga pangalan at sinabi ito kay Hudhayfah. Ngunit ang mga mapagkunwari ay hindi ipinahayag ang kanilang kawalang-paniniwala.

سؤال وجواب حول الإسلام

Source: <https://mawthuq.net/demo/qa/tl/show/59/>

Arabic Source: <https://mawthuq.net/demo/qa/ar/show/59/>

Saturday 18th of January 2025 03:22:37 PM